

CKP – จริงๆ ก็ฟังจะเห็นบางอย่าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ก็ไม่ได้จะฟังหรือฟังจะมาบาดตาหุ้น CKP ในระยะหลังๆ นี้หรือจะครับ จริงๆ เป็นหุ้นที่เหนือเมฆเล็งๆ แล้วก็ชอบๆ มาตั้งแต่ต้นๆ ปีแล้ว หรือจะว่าไปแล้ว ตั้งแต่ปลายๆ ปีที่แล้วเลยก็ว่าได้ที่บาดตามาอย่างต่อเนื่อง... แล้วก็จั่วหัวว่า “ฟังจะเห็นบางอย่าง” ก็บังเอิญมีนักลงทุนถามว่าทำไมถึงเชียร์ CKP บ่อยจัง เป็นเพราะเห็นรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือเปล่า... อ้าว อันนี้ไม่รู้จริงๆ ก็เลยอยากรู้ทันทีที่กดเข้าไปดู พระเจ้า เอาเข้าแล้วใจ สงสัยงานนี้อาจยาวๆ (ชื่อใคร)... ถึงว่า เล่นออกอาการเหมือนไม่อยากจะแท้จริงแล้ว การเข้าไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น ดูๆ แล้ว ก็ต้องคิดตามด้วยนะครับว่าใครเป็นใคร หุ้นนี้ทำอะไร แล้วท่านจะพอรู้ตัวเองว่า เกมของราคา จะแกว่งในทางไหน... มีโอกาสใหม่ผู้ถือหุ้นต่างๆ เหล่านั้น จะขายหุ้นออกมาหรือขายหุ้นทิ้ง แม้ว่าอาจจะจะมีบางรายขายก็ได้ ก็ต้องคิดว่า จะกระทบราคา มากน้อยเพียงไร... เอาเป็นว่า เหนือเมฆคงไม่ต้องกลัวอะไรมากกระมัง เรื่องแบบนี้ ท่านนักลงทุนเก่าเกมหรือรู้ๆ กันเองโดยธรรมชาติของ Money Game อยู่แล้ว... แล้วปกติเนี่ย เหนือเมฆก็ไม่ค่อยได้จะดูตัวเลขของผลการดำเนินงานซักเท่าไร แต่ไหนๆ ก็เข้าไปดูส่วนนี้แล้ว ก็เลยเลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อย ก็เห็นตัวเลขประกอบการ เห็นแนวโน้มของตัวเลข ก็คิดว่า ปีนี้ อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวเลข น่าจะออกมาสวยหรูนะ รายได้จะมาจากไหน ก็ลองๆ เดินไปตามนักวิเคราะห์พื้นฐานดูก็แล้วกันนะครับ... หรือ ท่านที่เก่งๆ เรื่องนี้ ก็ลองเข้าไปดูงบเองดูก็ได้จะครับ ดีหรือไม่ดีอย่างไร บอกเหนือเมฆด้วยก็ดีนะครับ

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าว เหมือนเกมแบบนี้ มีคนนั่งรับนั่งยื่น นั่งสู้ราคา ไม่อยากให้ลง เพียงแต่จะรอจังหวะของการจุดระเบิดเปิดเกมเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ... เปิดเกมเมื่อไหร่ จะโลก็ได้นะ

แนวรับ

: ... 5.80-5.75 ยังได้ หรือ ยืน 6.00 ก็ตามน้ำได้

เป้าหมาย

: ... ผ่าน 6.00 ยืนได้ รอบหน้า ยังขอมอง 8.0-10.0

Price Chart...(CKP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CKP... คงจะไม่ต้องกลัวถึงสัญญาณอะไรมากมายแล้วกระมัง ซึ่งครั้งก่อน ก็ได้กล่าวไว้เรื่องของรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เราอาจจะคาดในทางที่ดี แม้ว่าราคาจะยังไม่ผ่านแนวต้านของ Pattern ในตอนนี้ก็ตาม ดังนั้น การจะมีบางวันแกว่งขึ้นแกว่งลง แต่ถ้ายังอยู่ในกรอบนี้ หรือ ไม่ลงต่ำกว่าแนวรับล่างนั้น โอกาสที่เราจะมองเชิงบวก ก็ยังคงทำได้อยู่... แล้วทางดีซึ่งจะเอาชั่วคราว ก็คือการขึ้นไปยืนระดับ 6.00 ได้มันคงนั้นก็แปลว่า เป็นสัญญาณ ของการขึ้นรอบใหม่ ใครที่ขอบตามน้ำ ขอบการขึ้นต่อเนื่อง ไม่ต้องนั่งรอให้อัตก็ติดตามน้ำกันได้ออนั้นแหละ... แต่อย่างว่านะครับ รูปแบบค่าตเชิงบวกได้ ใครจะจัดก่อนก็ไม่ผิดนะครับ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน